

Số: 566 /ĐKVN-VAR

V/v: Triển khai Chương trình hành
động của Bộ GTVT thực hiện Chi thị
số 18-CT/TW của Ban BTTW Đảng

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Các Đơn vị đăng kiểm

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện “Chi thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các Đơn vị đăng kiểm đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải như sau:

1- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa. Các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới cần đẩy nhanh tiến độ thay thế trang thiết bị kiểm định cũ, bảo đảm hoàn thành trong năm 2013 theo quy định tại Đề án.

2- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo đơn vị, kiểm tra phương tiện tuân thủ đúng quy trình quy định và bảo đảm chỉ các phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được cấp Giấy chứng nhận để tham gia giao thông.

3- Tiếp tục phối hợp kiểm tra liên ngành với lực lượng chức năng tại các địa phương để kiểm soát tình trạng kỹ thuật phương tiện, nhất là phát hiện những trường hợp chủ phương tiện thay thế phụ tùng tạm thời để kiểm định.

4- Phối hợp với Ban an toàn giao thông, Thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát tại địa phương tuần truyền, kiểm tra và yêu cầu các chủ phương tiện nhất là phương tiện thủy nội địa thực hiện việc đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

5- Các Phòng chức năng thuộc Cục tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, triển khai nghiên cứu việc quy định niên hạn sử dụng của các loại phương tiện giao thông, nhất là phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Giám đốc các Đơn vị đăng kiểm triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên. *gms*

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công (để báo cáo);
- Các phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VP, VAR.



Trịnh Ngọc Giao